



จดหมายข่าว ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ฉบับที่ 1/2553

เรียน สมาชิกชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกท่าน

ตามที่ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2545 และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์มากมายจนก้าวล่วงเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว โดยที่สมาชิกชมรมฯ ที่เข้ามา ร่วมกันทำกิจกรรมมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด จากที่ต้องออกติดตามคู่สมรสไปประจำการใน ต่างประเทศ ในขณะที่อีกหลายคนเพิ่งกลับจากการติดตามจากการประจำการ ทำให้อาจไม่ได้รับทราบข่าวสาร เกี่ยวกับชมรมฯ และกิจกรรมของชมรมฯ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ชมรมฯ จึงได้จัดทำจดหมายข่าวของชมรมฯ ฉบับที่ 1/2553 เวียนให้ท่านได้รับทราบและเพื่อให้ท่านได้รู้จักและคุ้นเคยกับชมรมฯ ของเรามากขึ้น ขณะนี้ สมาชิกชมรมฯ ที่เข้ามาทำกิจกรรมอยู่ในปัจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งกำลังจะต้องติดตามไปประจำการ ในขณะที่ กิจกรรมของชมรมฯ ในปีนี้มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการกำลังคนที่จะมาสานต่อการทำงานต่างๆ ดังกล่าว จึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมคู่สมรสทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่ไม่มีภารกิจงานประจำ ได้เข้าร่วมทำ กิจกรรมกับชมรมฯ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบที่จะทำให้ท่านได้ความรู้และประสบการณ์และที่สำคัญได้นำไปใช้ ประโยชน์ในการติดตามออกประจำการ งานของชมรมฯ เป็นงานที่มีสาระและไม่มีค่าตอบแทน ทุกท่านที่เข้ามา ร่วมกิจกรรม ถือว่ามาด้วยจิตใจที่จะทำประโยชน์ให้กับกระทรวงการต่างประเทศ และต่อสังคมโดยรวม ในนามของชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เสียสละเวลา มาร่วมกิจกรรมกับชมรมฯ ไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับสมาชิกทุกท่านในกิจกรรมต่างๆ ของ ชมรมฯ ต่อไป

นางศิริลักษณ์ นิยม

ประธานชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

สวัสดีค่ะ สมาชิกชมรมคู่สมรส ที่เคารพรักทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับสมาชิกชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกท่าน
จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้เวียนถึงท่านโดยตรง
เพื่อให้ท่านในฐานะสมาชิกชมรมฯ ได้รับทราบข่าวสารและความเป็นไปเกี่ยวกับชมรมฯ มากขึ้น หลายท่านอาจจะ
ยังไม่เคยทราบเกี่ยวกับชมรมคู่สมรสของกระทรวงการต่างประเทศ และกิจกรรมที่พวกเราทำกันอยู่ จึงขอถือ
โอกาสนี้แนะนำตัวเองเพื่อจะได้รู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น ดังนี้ค่ะ

ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า ASOMFA (The
Association of Spouses of Officials of the Ministry of Foreign Affairs) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545
โดยคุณเพ็ญศรี บุนนาค (ภริยาท่านเดช บุนนาค ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)
มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อใหญ่ๆ คือ



1. เพื่อให้คู่สมรสทุกท่านได้มีโอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกัน พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดบทเรียนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในการออกประจำการได้บ้างไม่มาก
ก็น้อย

2. ช่วยงานการกุศลต่างๆ เช่น งานกาชาด หรือ จัดงานหาทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ตามสมควร

ที่ผ่านมา กิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้เป็นจริง ตามวัตถุประสงค์
มีมากมาย อาทิ

- จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล นำเงินไปถวายวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 1,000,000 บาท
- จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล นำเงินไปบริจาคให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 200,000 บาท
- นำคณะภริยาเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดปีละ 1 ครั้ง เช่น อัญญา ลพบุรี นครปฐม จันทบุรี นครราชสีมา



- จัด Garage Sale นำเงินไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นให้เด็กพิการทางสมอง และ พิกิจรจำช้อนบ้าน
ราชาวดี



- จัดการเรียนรู้การสอนให้สมาชิกชมรมฯ เช่น หลักสูตรการทำขนม, จัดดอกไม้ ปฏิบัติธรรม,

ลีลาศ



- และภารกิจสำคัญที่ทำต่อเนื่องมายาวนานก็คือ งาน pre-sale กาชาด และงานกาชาดประจำปี ซึ่งสมาชิกชมรมฯ ได้สละเวลา กำลังกาย กำลังใจ ทูมเทให้งานกาชาดติดต่อกันมาตั้งแต่เริ่มชมรมฯ ทุกปี ทำให้แบ่งเบาภาระของข้าราชการกระทรวงฯ ลงไปได้มาก



จากกิจกรรมต่างๆ ที่พวกเราทำกันมา คงช่วยให้ท่านเห็นว่า ASOMFA ของพวกเรา ถึงแม้จะเป็นชมรมเล็กๆ แต่สามารถทำกิจกรรมอันมีสาระและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากมาย นอกเหนือจากการทำกิจกรรมอันหลากหลายซึ่งได้รับบุญกุศลอ้อมใจกันทั่วหน้าแล้ว บรรยากาศในการทำงานร่วมกันของสมาชิก ซึ่งทุกท่านที่ได้มาสัมผัส ต่างคิดเห็นเหมือนกันว่า ความรัก ความผูกพัน ความเข้าใจ การเคารพซึ่งกันและกัน อย่างจริงใจ และความสนุกสนานในการทำงานนั้น สามารถเป็นพลังดึงดูดใจให้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย แม้ว่าจะไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ก็ตาม แต่สิ่งที่พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชมรมคู่สมรสได้รับกลับไปนั้น คือความสุข ความอึดเอมใจ รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่มวลสมาชิกต่างเต็มใจถ่ายทอดให้กันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ และหาได้ไร้ค่าเปล่าประโยชน์แต่อย่างใดไม่

เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ 7 ปีที่ผ่านมา ชมรมฯ สามารถฟื้นฝ่าอุปสรรคต่างๆ ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว
อย่างไรก็ตาม ชมรมฯ ของเราจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ถ้าขาดพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สมาชิกทั้งเก่าและปัจจุบัน
เข้ามาช่วยกันทำงาน ดังนั้น ชมรมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกทุกท่าน ที่ว่างเว้นจาก
ภารกิจส่วนตัว ครอบครัว การงาน เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ และแวะมาเวียนมาเยี่ยมชม ทักทายพูดคุย
รวมทั้งนั่งรอลูก (สามี ภรรยา) ได้ที่ห้องชมรมคู่สมรสที่ชั้น G ห้องแรกซ้ายมือ ก่อนถึงห้องสันตนาการ
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พวกเรายินดีต้อนรับท่านสมาชิกเสมอ โดย ณ ขณะนี้ พวกเราเข้ามา
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี แต่อย่างไรก็ตาม ห้องชมรมฯ นี้เปิดทุกวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องค่ะ

มาเถอะคะ มาสัมผัสบรรยากาศที่น่ารัก สนุกสนานเป็นกันเอง รับรองทุกท่านจะได้รับความรู้
ได้บุญกุศล พร้อมทั้ง รอยยิ้มกลับไปแน่นอน

จดหมายข่าวบอกกล่าวแต่หัววัน สำหรับคนสำคัญว่า ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา
10.00 - 12.30 น. ที่จะถึงนี้ ที่ห้องสันตนาการของกระทรวงฯ ชมรมฯ จะจัดกิจกรรมเล็กๆ คือ การจัดสอนจัด
ดอกไม้แบบง่ายๆ รายละเอียดดังนี้ค่ะ

- ให้นำแจกัน , กรรไกรตัดก้านดอกไม้ , พร้อมผ้ากันเปื้อน เป็นของตัวเองมา
- ดอกไม้ ใบไม้ โอเอซิส ชมรมฯ ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
- เลี้ยงอาหาร 1 มื้อ
- เตรียมใจด้วยนะค่ะ เพราะอาจจะจัดดอกไม้ไม่ลุล่วงภายในเวลาที่กำหนด (สมาชิกอาจคุยกันเพลินจน
หมดเวลาละ ซื่อนี้สรุปจากบทเรียนที่ผ่านมาค่ะ)

หากท่านติดตามออกไปประจำการในต่างประเทศและจะต้องจัดงานเลี้ยงรับรองแขกต่างๆ แต่พบว่า
ค่าจัดดอกไม้แจกันหนึ่งมีราคาสูงมาก ในขณะที่บค่าใช้สอยของสถานทูตมีไม่พอ ท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไร นี่คือ
โอกาสที่จะช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้าได้โดยใช้ฝีมือของตัวเอง คงน่าเสียดายถ้าท่านจะพลาด
โอกาสในการตัดดวงความรู้ครั้งนี้

และยังไม่หมดเท่านั้น เพราะในอนาคตข้างหน้าชมรมฯ มีกิจกรรมรองรับการเข้าร่วมของสมาชิก
อีกหลายรูปแบบ และมีสิ่งที่จะให้สมาชิกชมรมฯ สามารถตัดดวงความรู้ได้อีกเพียบ อาทิ การเที่ยวชมสถานที่สำคัญ
ที่น่าสนใจ การจัดโต๊ะอาหาร การพับผ้าเช็ดปาก การทำอาหาร การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเรื่องที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการออกติดตามประจำการ และอื่นๆ อีกมากมายค่ะ

ทั้งนี้ กิจกรรมใหญ่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่กำลังรอเราอยู่ข้างหน้า และต้องการกำลังคนมาช่วยอย่างมาก คือการออกร้านงานกาชาดของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2553 เป็นเวลา 9 วัน ณ ตานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งชมรมฯ จะรับผิดชอบมูมนสินค้าต่างประเทศ และมูมนขนมสด หากท่านใดสนใจที่จะช่วยพวกเราจัดร้าน หรือช่วยทำขนม อาทิ เครป คอว์นดีอก วอฟเฟิล เพื่อขายในงาน พวกเราชาว ASOMFA จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะพาท่านเข้าสู่ความสนุกสนานเฮฮาในขณะเดียวกันก็ได้กุศลไปพร้อมกัน

สำหรับการจัดดอกไม้วันที่ 2 กุมภาพันธ์นั้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมการจัดซื้อดอกไม้โปรดแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่

- 02-643-5000 ต่อ 1027 หรือ 081-2984898 (น้องออย เจ้าหน้าที่ชมรมฯ)
- 089 - 200-2838 คุณส้ม
- 081 - 869-1172 คุณป้อม เปรียบทิพย์

สมาชิกที่เคารพรักทุกท่านคะ ปณิธานที่ดีของการก่อตั้งชมรมฯ ได้รับการตอบรับจากสมาชิกที่ทรงคุณค่าทางจิตใจมาโดยตลอด ชมรมฯ ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมสานต่อภารกิจอันดีงามเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ต่อกระทรวงการต่างประเทศ ต่อสังคม และส่วนรวมของเราสืบไป

สวัสดิ์และพบกันค่ะ

ชมรมคู่สมรสกระทรวงการต่างประเทศ

20 มกราคม 2553